

SÁNG KIẾN CÔNG BẰNG TRONG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Chuyển đổi cách chúng tôi phục vụ Quận Los Angeles

Sáng Kiến Công Bằng Trong Cơ Sở Hạ Tầng của Cơ Quan Công Trình Công Cộng được tạo ra nhằm xác định và giải quyết các chênh lệch khi lập kế hoạch, cung ứng, và phân bổ các khoản đầu tư và dịch vụ ở toàn Quận. Được định hướng dựa trên đánh giá chính sách, phân tích đầu tư, và sự tham gia của cộng đồng, Cơ Quan Công Trình Công Cộng tiên phong trong nỗ lực mạnh mẽ nhằm giải quyết nhu cầu của các cộng đồng chịu thiệt thòi trong quá khứ, nhằm lập kế hoạch, cung ứng, và phân bổ dịch vụ tốt hơn.

Hội Đồng Giám Sát Quận Los Angeles đã ưu tiên cam kết phục vụ một cách công bằng cho các cộng đồng nhiều dân cư có địa vị kinh tế xã hội thấp cùng các bất lợi tích lũy nhằm thu hẹp khoảng cách chủng tộc khi tiếp cận dịch vụ. Mục tiêu của Cơ Quan Công Trình Công Cộng là xây dựng và đẩy nhanh mục tiêu chống phân biệt chủng tộc của Quận. Những phát hiện từ Sáng Kiến này sẽ giúp cung cấp thông tin cho các chính sách lấy bình đẳng làm trung tâm nhằm ưu tiên và lắng nghe tốt hơn tiếng nói của các cộng đồng, đồng thời mang lại kết quả tích cực cho toàn bộ cư dân và thế hệ tương lai của Quận.



SÁNG KIẾN ĐA GIAI ĐOẠN NÀY ÁP DỤNG MỘT SỐ CHIẾN THUẬT, TRONG ĐÓ CÓ:



Phân tích đầu tư để xác định các chênh lệch khi phân bổ các khoản đầu tư dự án cơ sở hạ tầng được xây dựng một lần gần đây và theo kế hoạch trong các khu vực phục vụ hiện hữu của Cơ Quan Công Trình Công Cộng (PW)



Phân tích hiệu quả để xác định các chênh lệch về chất lượng của điều kiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hiện đang được cung cấp trong các khu vực dịch vụ hiện hữu của Cơ Quan Công Trình Công Cộng, tập trung vào khu vực chưa được phục vụ đầy đủ



Phân tích gánh nặng để xác định các chênh lệch khi phân bổ các tác động tiêu cực lên cộng đồng người da màu trong khu vực phục vụ của Cơ Quan Công Trình Công Cộng



Đánh giá chính sách để xác định những chính sách, thủ tục, hay thực tiễn hiện hành nào còn tạo ra và duy trì các rào cản mang tính hệ thống ngăn không cho đạt được kết quả công bằng

THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN

Cơ Quan Công Trình Công Cộng Quận Los Angeles là một trong những cơ quan công trình công cộng thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ, cung ứng cơ sở hạ tầng quan trọng của Thế Kỷ 21 và các dịch vụ thiết yếu cho hơn 10 triệu người trong khu vực phục vụ của vùng rộng 4,000 dặm vuông.

Cơ quan này nằm trong trong số 51 phòng ban và cơ quan của Quận cùng phối hợp làm việc trên các lĩnh vực công, tư nhân, và phi lợi nhuận nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và các cộng đồng trong Quận LA.

Với tầm nhìn trở thành cơ quan công cộng được tin nhiệm nhất trong vùng, Cơ Quan Công Trình Công Cộng được định nghĩa bằng khả năng đáp ứng nhu cầu công cộng, dịch vụ khách hàng xuất sắc, và nỗ lực xây dựng quan hệ cộng đồng tích cực. Lực lượng lao động của chúng tôi tự hào là những công chức tận tụy mang đến các dịch vụ thiết yếu và quan trọng cho tất cả cư dân và doanh nghiệp trong Quận LA.



BẢY LĨNH VỰC DỊCH VỤ CỐT LÕI VÀ CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ HỖ TRỢ:



Tài Nguyên Nước



Giao Thông Vận Tải



Dịch Vụ Môi Trường



Quản Lý Xây Dựng



Dịch Vụ Thành Phố



Quản Lý Ký Kết Hợp Đồng và Tài Sản Công Cộng



Dịch Vụ Hành Chính

Cơ quan có nguồn ngân sách hàng năm hơn 3.6 tỷ USD được phân bổ từ các nguồn thu hạn chế, như thuế khí đốt, phí đánh giá lợi ích, doanh thu từ nước và xử lý nước thải, phí sử dụng, và các nguồn thu khác. Ngoài ra, cơ quan này còn quản lý cơ sở hạ tầng quản lý bền vững về nguồn nước, giao thông vận tải, và chất thải, bao gồm hơn 130 dự án vốn đang hoạt động với giá trị xây dựng hơn 3.3 tỷ USD. Cơ Quan Công Trình Công Cộng tập trung chiến lược vào thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua chiến lược đổi mới và cơ hội ký kết hợp đồng thân thiện với các doanh nghiệp nhằm phục vụ mục tiêu tuyển dụng doanh nghiệp nhỏ và nhân lực địa phương của Quận.

Trong Năm Tài Chính 2020-21, Cơ Quan Công Trình Công Cộng đã ký kết các hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD, giúp tạo ra 12,394 việc làm. Lực lượng lao động đa dạng của cơ quan gồm khoảng 4,000 nhân viên làm việc trong gần 500 lĩnh vực nghề nghiệp, bao gồm lĩnh vực chuyên nghiệp, kỹ thuật, văn thư, và thợ lành nghề.

¹ Nguồn: <https://lacounty.gov/government/departments-commissions-and-agencies/los-angeles-county-departments/>